

วรรณไวทยาการ

โครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย รวบรวมและจัดพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช ๒๕๑๔ ๒ เล่ม

หนังสือนี้เป็นหนังสือที่คณะกรรมการบริหารโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ แห่งสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รวบรวมบทความทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความสนพระทัยของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนคราธิปกพงศ์ประพันธ์ และจัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสที่พระองค์พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษาบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ บทความต่างๆเขียนโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา นำขึ้นทูลถวายเป็นบรรณาการ ในฐานะที่ทรงเป็นหลักในวิชาการสาขาต่างๆ มาเป็นเวลานาน ได้ประทานวิทยากรทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในฐานะผู้สอน ผู้เขียน ผู้สนับสนุน และในฐานะผู้บริหารสถาบันการศึกษาและสมาคมทางวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ก็ได้รับการส่งเสริมตั้งแต่ต้น ในฐานะที่ทรงเป็นนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการโครงการตำราฯ ได้ชื่อนานามหนังสือนี้ว่า **วรรณไวทยาการ** ตามพระนามเดิมเมื่อก่อนทรงกรมเพื่อให้มีความหมายว่า หนังสือนี้เป็นบ่อเกิดแห่งวิทยาการ ตามความหมายของพระนามของพระองค์ท่าน ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทความทางวิชาการที่รวบรวมพิมพ์ในหนังสือ **วรรณไวทยาการ** เป็นบทความในสาขาวิชาต่างๆ พระองค์ท่านสนพระทัย ได้แก่ วิชานิติศาสตร์ การต่างประเทศ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ ราชรัฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วัฒนธรรม และการศึกษา บทความต่างๆ เหล่านี้ มีเนื้อเรื่องแสดงถึงข้อคิด และทฤษฎีในสาขาวิชาแต่ละสาขา ซึ่งเป็นของใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ในภาวะปัจจุบันนี้ วิชาการแต่ละสาขาได้ก้าวหน้ามาเป็นลักษณะใด

อ่าน

หนังสือชุดนี้จัดพิมพ์เป็น ๒ เล่ม เล่มแรกมีบทความในสาขาวิชา พุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี ผู้เขียนบทความได้แก่ พระศรีวิสุทธิโมลี (ประยูทธ ปยุตโต) ดร. โกศล สนิธวานนท์ ดร. วิทย์ วิตถเวทย์ ดร. พินิจ รัตนกุล ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ดร. ลีปนันท โกศุกทัต ศ.จ. นายแพทย์ รจิต บุรี พระมหาเสฐียรพงษ์ ภูณณวณโณ ดร. วิจิตรนนท์ ภาณุพงศ์ ดร. เจกนา นาควัชระ และ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

เล่ม ๒ มีบทความทางสาขาวิชา-ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การต่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ และวารสารศาสตร์ ผู้เขียนบทความในเล่มนี้ได้แก่ ดร. แดมสุข นุ่มนนท์ ร. เตช บุณนาค ผ.ศ. พัทยา สายหู ดร. สัจจิต บุญบังการ ดร. กมล สมวิเชียร อาจารย์ ไราโมทย์ นาคทรพร ดร. หยุต แสงอุทัย วรพุทธิ ชัยนาม ดร. อรวิญ ธรรมโน ดร. จิรายุ ใกรางกูร ณ อยุธยา ดร. ประชุม โฉมฉาย อาจารย์ สุวัจน์ นุ่มนนท์ และสุภา ศิริมานนท์

ทั้งสองเล่ม มีพระประวัติโดยสังเขปของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครงธิปพงศ์ประพันธ์ เขียนโดย พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) ลงพิมพ์ไว้ในตอนต้นเล่ม นอกจากนี้ก็มี นำของ ดร. ป่วย อิงภากรณ์ ในฐานะประธานกรรมการโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แสดงวัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์หนังสือ วรรณไวทยากร ขึ้นในโครงการตำราฯ นี้

หนังสือ วรรณไวทยากร ชุดเดียวกันนี้ยังได้แยกพิมพ์เป็นเล่มย่อยๆ อีกต่างหาก โดยแยกเป็นเล่มละเรื่องหรือสาขาวิชา และมีบทความแต่ละสาขาวิชาเช่นเดียวกับที่พิมพ์รวมไว้ในเล่มใหญ่ เหมาะแก่ผู้ที่ประสงค์จะอ่านเพียงเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ เป็นการช่วยให้ผู้อ่านได้รับความสะดวกขึ้น คำหนังสือที่รวมพิมพ์เป็นชุดเป็น ๒ เล่มนั้น ก็เหมาะที่จะมีไว้ในห้องสมุด หรือมีไว้ในตู้หนังสือส่วนตัว เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์จากเนื้อหาสาระของหนังสือแล้ว ยังจะเป็นสิ่งประดับตู้หนังสือได้อย่างดีอีกด้วย

กล่าวได้ว่า หนังสือ วรรณไวทยากร เป็นผลงานที่มีคุณค่าชิ้นหนึ่งแก่วงวิชาการในปัจจุบัน โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ ดร. ป่วย อิงภากรณ์ ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ ได้จัดพิมพ์จน ฃรงค์ สถาโรดม